

Hoạt động chào mừng sinh nhật Bác
(19/5/1890 – 19/5/2024)

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Chi đoàn thanh niên Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng đã tổ chức buổi sinh hoạt theo chủ đề: “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” - với thông điệp “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta; sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại”. Đây là dịp để thế hệ trẻ Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới Bác Hồ kính yêu và cùng nhau cố gắng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Giáo viên nhà trường cũng tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, các tiết học thư viện diễn ra với các nội dung ý nghĩa và bổ ích như: Tìm hiểu về tiểu sử và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, thiếu nhi mừng sinh nhật Bác,...

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tổ chức vẽ tranh, thi kể chuyện với chủ đề “Bác Hồ kính yêu” được các em học sinh hưởng ứng rất nhiệt tình.

Hoạt động vẽ tranh về “Bác Hồ kính yêu” đã phần nào thể hiện lòng yêu nước và lòng biết ơn của các em học sinh với vị lãnh tụ vĩ đại dân tộc. Với những nét vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu cùng những tông màu yêu thích của mình, các em học sinh đã có những tác phẩm hết sức ý nghĩa và đầy sự sáng tạo.

Với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác của Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; đồng thời củng cố và bồi đắp niềm tin của thanh niên, thiếu nhi đối với Đảng, Nhà nước. Qua đó, tiếp lửa và động lực để đoàn viên thanh niên, thanh thiếu niên và các em học sinh Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, viết nên những câu chuyện đẹp về tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh./.



Hình ảnh: Đoàn viên thanh niên nhà trường trong buổi sinh hoạt truyền thống







Hình ảnh: Các em học sinh tìm hiểu sách, truyện về Bác Hồ







Hình ảnh: Các em học sinh vẽ tranh về Bác Hồ

Tác giả: Cô giáo Phạm Huyền Trang